



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

9 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. รายงานสถานการณ์ระบาด-ฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, มติชน, ไทยรัฐ, sondhitalk)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โควิด 19 รอบสัปดาห์ (30 เม.ย.- 6 พ.ค.66) มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,699 ราย เฉลี่ยวันละ 242 ราย เสียชีวิต 10 ราย เฉลี่ยวันละ 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 219 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 113 ราย ส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ 3 พ.ค. ประชาชนตื่นตัวรับบริการมากขึ้น ย้ำครอบครัวผู้สูงอายุมาฉีดปีละ 1 เข็ม ที่โรงพยาบาลอำเภอทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. นายกฯ กำชับศร.-สร. ร่วมวางแผนปฏิบัติป้องกันโควิดช่วงเปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, thebangkokinsight, Money & Banking Magazine, ch7, spacebar)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีฯ มีความห่วงใยสุขภาพของเด็กและเยาวชนในช่วงเปิดเทอม ได้กำชับให้ศร. และสร. ร่วมกันวางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงโรคทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นมา พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้น ประกอบกับระยะนี้กำลังใกล้เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเอื้อต่อการแพร่ระบาดของไวรัส

3. ลองโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)

- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ว่า ลองโควิดเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อได้จบสิ้น ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว โดยเกิดได้ทุกอายุ ทุกเพศ แต่แนวโน้มในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะที่สับสน หิว และมีโรคประจำตัวต่าง ๆ เกิดอาการได้หลายระบบหรืออวัยวะพร้อมกัน และความรู้สึกทางเพศลดหรือหายไป ประจำเดือนผิดปกติ มีอาการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ ส่วนกลุ่มอาการทางสมองและจิตอารมณ์พบได้ 30% หรือมากกว่า ส่งผลทำให้เฉื่อยชา คิดช้า ความจำสั้น สมองเสื่อม และอารมณ์แปรปรวน หลักในการบำบัดคือ ต้องยับยั้งการอักเสบ โดยคำนึงถึงผลข้างเคียงของยาที่ใช้รักษาด้วย และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้น วิธีที่อาจป้องกันการเกิดลองโควิดได้ คือ ให้การรักษาเร็วที่สุดเมื่อรู้ว่าเป็น เพื่อให้ระยะของการติดเชื้อสั้นที่สุด และควรตากแดด เดินหมื่นก้าว อาบน้ำร้อน เข้าใกล้สิ่งมีชีวิต ลดแป้ง กินผักผลไม้กากใยให้มาก ซึ่งเป็นการลดการอักเสบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ก็ยังต้องมีหลักฐานลดอาการหนักและลดการอักเสบได้



กัญชา

1. แจ้งความดำเนินคดีเพื่อนหมอสุภภัทร


สื่อที่นำเสนอ : เพจสื่อเถื่อน

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก ศธ. แจ้งความดำเนินคดีอาญา นายไวนี สะอู ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา เครือข่ายเพื่อนหมอสุภภัทร ร่วมกันเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น โดย สภ.เมืองนนทบุรี ได้ออกหมายเรียกนายไวนีให้มาพบ จนท.ตร. ในวันที่ 11 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. ด้านนายไวนีกล่าวว่า เพิ่งได้รับหมายเรียกเมื่อ 7 พ.ค. หลังจากนั้นจะปรึกษาทนายความว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

2. อนาคตผู้ปลูกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptv, เพจชมรมแพทย์ชนบท)

- สื่อออกรายงานผู้ปลูกกัญชาในไทยกำลังเผชิญภัยคุกคามจากกัญชานำเข้าผิดกฎหมายที่ถูกนำมาขายตัดราคา ภายหลังจากที่นายอนุทินพยายามทำให้กัญชากลายเป็นพืชถูกกฎหมายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ตั้งเป้าให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านกัญชาทางการแพทย์ และนำกัญชากลับมาออกจากรายชื่อสารเสพติดต้องห้าม แต่ไม่ถึง 1 ปีสถานการณ์กัญชาไทยกลับไม่คืบหน้า สิ่งที่ได้ไม่ใช่ประโยชน์แต่เป็นปัญหา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3. กัญชาเชื่อมโยงการเมือง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก., INN, pptv, mcot, news1live) - นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรศกภูมิใจไทย กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนบางส่วนสงสัยและสอบถามว่าพรรคและตนเองสนับสนุนกัญชาเสรีหรือไม่ ขอย้ำว่าไม่สนับสนุนกัญชาเสรี มีจุดยืนคือสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น ตอนปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกพรรค แต่ตอนออกกฎหมายควบคุมการใช้กัญชากลับถูกเกมการเมืองสกัด ยืนยันว่าหากได้รับโอกาสกลับไปทำหน้าที่ ส.ส.อีกครั้ง จะเสนอร่างกฎหมายกัญชา-กัญชง และจะติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. กัญชารักษาโรคจิตเวช สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live) - รศ.ดร.นพ.ปัทพงษ์ เกษสมบูรณ์ ม.ขอนแก่น เผยมีความพยายามโจมตีกัญชาว่าทำให้เกิดโรคจิต เพื่อทำให้แพทย์และประชาชนไม่กล้าใช้กัญชา พบการวิจัยล่าสุดในหลายประเทศว่า การเปิดเสรีกัญชาไม่ได้ทำให้คนเป็นโรคจิตมากขึ้น และมีสรรพคุณใช้รักษาบรรเทาโรคจิตได้ดี ประชาชนจึงควรพิจารณาฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน อย่าให้ใครหลอกหลวง</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>อากาศร้อน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยนิวส์, ทีวีช่อง NBT, acnews, มติชน, sondhitalk, thaigov, thebangkokinsight, pptvhd36, The Reporters, The Journalist Club, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, hfocus, acnews, thailandplus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีนี้ สภาพอากาศประเทศไทยมีคลื่นความร้อน และอุณหภูมิร้อนถึงร้อนจัด หลายจังหวัดมีค่าดัชนีความร้อนเกิน 40 องศาเซลเซียส อาจทำให้เกิดโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน แนะนำให้อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายแข็งแรง เมื่อทำงานกลางแจ้ง ควรเลี่ยงการสวมชุดที่มีสีเข้ม ตีมน้ำมากๆ และสลับเข้าพักในที่ร่มทุก 30 นาทีหรือทุกชั่วโมง ทั้งนี้ หากเริ่มมีอาการของโรฮีทสโตรก ได้แก่ วิงเวียน อ่อนเพลีย ร่างกายมีความร้อนเพิ่มขึ้น เหงื่อไม่ค่อยออก ผิ্বর้อน แดง แห้ง ให้รีบเข้าที่ร่มหรือห้องที่มีความเย็น ตีมน้ำมากๆ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้นอนราบ ยกเท้าและสะโพกสูง คลายเสื้อผ้าให้หลวม ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวร่วมกับใช้พัดลมเป่าระบายความร้อน หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาล หรือโทรแจ้งสายด่วน 1669</p>	
<p>อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (The Journalist Club, Hfocus, thailandplus, thaigov) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สธ. (นบส.สธ.) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านสุขภาพและการนำไปสู่การปฏิบัติ” ว่าผู้บริหารสาธารณสุขปรับเข้าสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีช่วยการบริการ สอดคล้องปัญหาสุขภาพในพื้นที่และความต้องการของประชาชน พร้อมผลักดัน Soft Power สมุนไพรไทย ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จพร้อมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ</p>	
<p>วันธาลัสซีเมียโลก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., ch7, The Journalist Club, tnn, thansettakij, mcot, thebangkokinsight) - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 8 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันธาลัสซีเมียโลก ซึ่งเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งเกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ทำให้เกิดภาวะซีดหรือโลหิตจางสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ จากข้อมูล Health Data Center สธ.ปี 66 พบว่า หญิงไทยร้อยละ 37 มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก กรมอนามัย แนะนำให้กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น เนื้อสัตว์ เลือด ตับ และอาหารทะเล เพื่อป้องกันภาวะซีด และโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (topnews, thansettakij, thebangkokinsight) - นพ.วีรภูมิ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคธาลัสซีเมีย สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูก ทั่วโลกพบผู้ป่วยเด็กกว่า 80 ล้านคน (ร้อยละ 6) โรคนี้สามารถป้องกันหรือรักษาให้หายขาดหรือดีขึ้นได้ แนะนำพ่อแม่ควรวางแผนก่อนมีลูก</p>	
<p>สุขบัญญัติล้าง ปรุงสุก สะอาด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, acnews, thailandplus, thebangkokinsight, pptvhd36) - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยผลสำรวจประชาชนภาคอีสานร้อยละ 18.7% นิยมกินปลาน้ำจืดดิบ โดยมักกินตามคนใกล้ชิด เมนูที่นิยมคือปลาร้าหรือแจ่วบองดิบ ได้ให้หอม. แนะนำให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค โดยใช้หลักสุขบัญญัติ ล้าง ปรุงสุก สะอาด ลดความเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จุฬาฯ จับมือ สธ. ผลิผลิตหลักสูตรระยะสั้น ผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ)</p> <p>- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร Lifelong Learning ด้านสุขภาพและการแพทย์ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และการแพทย์ทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดรับกับกระแสโลก ตลอดจนร่วมกันจัดทำโครงการจัดการความรู้ การพัฒนางานวิจัย รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ และ/หรือ นวัตกรรมบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไปในอนาคต</p>	
<p>เปิดลงทะเบียนตรวจเบาหวานฟรี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, PPTV, Hfocus)</p> <p>- กรมการแพทย์ เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการ "ประเมินผลเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานระหว่าง Thai Diabetic Risk Score, FPG และ HbA1c เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานฟรี ประชาชนสามารถคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน</p>	
<p>กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ “ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023”</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, rama9art, contestwar, brandbiznews, camphub, bangkokfocus, mcinenews)</p> <p>- กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ บจก. คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) และ บจก. ทาเคดา (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023 ในหัวข้อ ใช้เลือดออกใกล้ตัว และน่ากลัวกว่าที่คิด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน</p>	
<p>จักษุภิกษาเร่งต้นพรวนงบส่งเสริมและป้องกันโรค</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ศิริราช เร่งต้นพรวนงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ยื่นจดหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ติดตามความคืบหน้า เรื่องการคืนสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ สปสช. นำเรื่องการตราพระราชกฤษฎีกาเข้า ครม. ตั้งแต่ 14 มี.ค. ยังอยู่ที่กฤษฎีกา ทำให้ สปสช. ยังคงค้างจ่ายหน่วยงานที่ให้บริการไปแล้ว และคนนอกสิทธิบัตรทองต้องจ่ายค่าบริการเอง โดยเรียกร้องให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. เร่งรัดการพิจารณาและจัดทำพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้คนไทยทุกสิทธิสามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงมีได้อย่างแท้จริง และลดปัญหาสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 2. ขอให้พระราชกฤษฎีกาที่จะจัดทำขึ้น มีผลบังคับใช้ต่อบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่เกิดขึ้นตลอดปีงบประมาณ 2566 ที่ สปสช. มีงบประมาณรองรับไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมายต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จากการคงค้างจ่ายค่าบริการที่ยังเบิกคืนไม่ได้เป็นจำนวนหลายล้านบาท</p>	
<p>การสัมมนาสร้างเสริมสุขภาพะป้องกันก่อนรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?</p> <p>- นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธาน กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวว่า การสัมมนา "สร้างเสริมสุขภาพะป้องกันก่อนรักษา" โดยมี สธ. สปสช. สสส. ศธ. และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วม เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การสร้างองค์ความรู้และสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ให้ได้ข้อสรุปในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและปฏิบัติ หรือกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>ผ่าคลอด กระแทบแม่ให้นมบุตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ศ.นพ. ภิศก ลุมพิกานนท์ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น กล่าวถึงการที่ไทยเสียแชมป์อัตราการให้นมแม่ โดยตกลงมาอยู่ที่ 14% ว่า การดำเนินการระดับนโยบายต้องไม่มีโรงพยาบาลที่แยกลูกแยกแม่อีก เพื่อให้ลูกได้รับนมแม่หลังคลอดภายใน 1 ชั่วโมงแรก ที่สำคัญต้องลดอัตราการผ่าคลอดที่ไม่จำเป็นลง ลดลงให้เหลือ 20% จากปัจจุบันอยู่ที่ 50% หรือหากแม่ผ่าตัดคลอดก็ต้องหาวิธีให้แม่สามารถให้นมบุตรให้ได้</p>	
<p>ผลวิจัยชาสมุนไพรตำรับวังน้ำเย็น ช่วยกระตุ้นน้ำนม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thereporter</p> <p>- รศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย เผยผลวิจัยชาสมุนไพรตำรับวังน้ำเย็น ช่วยกระตุ้นน้ำนมในคุณแม่หลังคลอด โดยเฉพาะคุณแม่ผ่าคลอด แก้ปัญหาน้ำนมน้อย ได้ผลเทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน เล็งต่อยอดเชิงพาณิชย์และส่งออก โดยชาสมุนไพรตำรับวังน้ำเย็น มาจากการค้นคว้าของเภสัชกรพินิต ชินสร้อย ซึ่งได้รวบรวมหลักการใช้สมุนไพรตำรับยาแผนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เทียบความปลอดภัยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน คัดเลือกเป็นตำรับสมุนไพร 5 ตัว คือ มะตูม ฝาง ชิง ชะเอมเทศ เถาวัลย์เปรียง และตั้งชื่อชาตำรับนี้ว่า “วังน้ำเย็น” เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ที่เภสัชกรพินิตประจำอยู่ ณ ขณะนั้น</p>	

บุหรี่ไฟฟ้า

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, โลกวันนี้, hfocus, ch7)

-สสส.ร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนาวิชาการบุหรี่ไฟฟ้ากับคนรุ่นใหม่ หัวข้อ รู้ใหม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดย รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า ในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษที่มีอันตรายต่อสุขภาพจำนวนมากเป็นพันชนิด มีสารก่อมะเร็ง สารเคมี โลหะหนักต่างๆ จำนวนมาก นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าสูงกว่าบุหรีมวน บางยี่ห้อสูงกว่าบุหรีมวน 50 เท่า ล่าสุดพบว่าในปัสสาวะคนสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีสารไซยาไนด์สูงถึง 439.7 ng/mg ขณะที่คนไม่สูบบุหรี่อยู่ที่ 115.5 ng/mg และคนสูบบุหรีมวนพบ 343.2 ng/mg และใช้กลยุทธ์ดึงดูดเด็กและเยาวชน เช่น ใช้น้ำยากลิ่นต่างๆ รูปการ์ตูน ของเล่นต่างๆ รวมทั้งใช้เกลิอนิโคติน ที่เปลี่ยนโครงสร้างนิโคตินให้สูบง่ายขึ้น ไม่แสบระคายเคืองคอ ยิ่งสูบยิ่งติด

รศ.ดร.สุชาติ ตังทางธรรม กรรมการสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวว่า ในแง่เศรษฐศาสตร์ องค์การอนามัยโลกระบุในปี 2004 ว่า บุหรียิ่งสูบยิ่งจน ทำให้ผู้สูบและครอบครัวเสียหายได้ ประเทศเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล เสียเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าสินค้า ส่วนที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้เก็บภาษีบุหรีไฟฟ้าเป็นคำแนะนำสำหรับประเทศที่ไม่ห้ามบุหรีไฟฟ้า เพราะจะทำให้ราคาสูงขึ้น เยาวชนเข้าถึงยากขึ้น แต่ประเทศที่ห้ามอย่างไทยไม่มีความจำเป็นต้องเก็บภาษี การเสนอให้เก็บภาษีก็ต้องการให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมาย ส่วนเหตุที่พรรคการเมืองพยายามผลักดันให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมาย ในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองคือ 1.การมีข้อมูลข่าวสารไม่สมบูรณ์ โดยหลายคนไปฟังข้อมูลจากฝ่ายบุหรีไฟฟ้า ไม่ฟังฝ่ายสุขภาพ 2.การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ คือการแสวงหาประโยชน์ของบุคคลกลุ่มบุคคล เพื่อให้รัฐบาลดำเนินการในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตน ซึ่งบริษัทบุหรีแห่งหนึ่งมีรายได้ถึง 1.1 ล้านล้านบาท มีงบประมาณมหาศาลในการลอบบี้ ทั้งนี้ไทยเสียค่าโง่มาแล้วกับการปล่อยให้บุหรีลดราคา จึงไม่ควรให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมายอีก